

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hưởng ứng và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tạo sự thống nhất của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cá nhân về nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững; phát huy tinh thần đoàn kết của toàn cộng đồng và xã hội trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi chính sách chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của sở và các đơn vị trực thuộc tham gia. Nội dung hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên gắn với việc thực hiện các mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội.

Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Huy động tối đa các nguồn lực từ gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chung tay nhằm giảm thiểu tối đa các hộ nghèo và cận nghèo.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết các vướng mắc liên quan đến

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hướng dẫn UBND cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Có sáng kiến, giải pháp trong xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong thực hiện giảm nghèo; chủ động, tích cực nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách giảm nghèo phù hợp với yêu cầu thực tế để công tác giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra.

Tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo hoặc không tái nghèo hoặc có các sáng kiến xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Chi cục bảo vệ môi trường chủ động tham mưu cho Lãnh đạo sở thực hiện các nội dung, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh và tham mưu đề xuất bình xét thi đua đối với các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của đơn vị.

Các phòng, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào để giúp đỡ người nghèo giảm nghèo bền vững. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trung tâm Công nghệ Thông tin đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới trên trang thông tin điện tử của Sở.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đák Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung